

กระทู้ถามที่ ๑๑๗ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๕ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มและถังน้ำเย็นสำหรับนักเรียน

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนักเรียน ระดับปฐมวัย จำนวน ๓๓ คน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐๘ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ คน เป็นนักเรียนจากบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใกล้เคียง ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสุมพินครจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นแก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มและถังน้ำเย็นสำหรับบริการน้ำดื่มที่สะอาดและทั่วถึงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อติดตั้งให้บริการแก่นักเรียนในแต่ละอาคารให้ได้รับบริการน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณดังกล่าวได้ จะดำเนินการเร่งรัดให้ได้โดยเร็วเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สำราญ ศรีเปงวงศ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดกำแพงเพชร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๑๗ ร.

ของ นายสำราญ ศรีเปงวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มและถังน้ำเย็นสำหรับนักเรียน

ข้าพเจ้า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มและถังน้ำเย็นสำหรับนักเรียน ของท่านสมาชิก
ผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถามที่ ๑ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำประปา
หมู่บ้าน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อติดตั้งให้บริการ
แก่นักเรียนในแต่ละอาคารให้ได้รับบริการน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัยได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๑ รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า การจัดสรรงบประมาณสำหรับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถนำไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษาได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
รัฐบาลได้ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนี้

- ระดับก่อนประถมศึกษา จากเดิมได้รับการอุดหนุน จำนวน ๖๐๐ บาท เป็นได้รับ จำนวน
๑,๓๐๐ บาทต่อคนต่อปี
- ระดับประถมศึกษา จากเดิมได้รับการอุดหนุน จำนวน ๑,๑๐๐ บาท เป็นได้รับ จำนวน
๑,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากเดิมได้รับการอุดหนุน จำนวน ๑,๘๐๐ บาท เป็นได้รับ
จำนวน ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิมได้รับการอุดหนุน จำนวน ๒,๓๐๐ บาท เป็นได้รับ
จำนวน ๓,๘๐๐ บาทต่อคนต่อปี

สำหรับโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลเพชรชมพู กิ่งอำเภอโกสุมพินคร
จังหวัดกำแพงเพชร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ดังนั้น โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
จึงสามารถใช้งบประมาณที่ได้รับเพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มและถังน้ำเย็นสำหรับนักเรียนตามความ
ประสงค์ของโรงเรียนได้ โดยถัวจ่ายในแต่ละรายการได้ตามความจำเป็นของสถานศึกษา

นอกจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายการอื่น ก็จะนำไปจัดสรรให้แก่โรงเรียน
ที่มีความจำเป็นเดือดร้อน ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่โรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง

คำถามที่ ๒ หากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณดังกล่าวได้ จะดำเนินการเร่งรัดให้ได้
โดยเร็วเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้ง
ให้โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาทราบ และประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว